

THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Đề tài luận án: “*Phát triển hoạt động tài chính vi mô tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung*”.

Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng

Mã số: 9.34.02.01

2. Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Hạnh

3. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Dân và PGS.TS Nguyễn Thị Mùi

4. Những kết luận mới của luận án:

4.1 Những đóng góp mới về mặt lý luận và học thuật

Luận án đã hệ thống, bổ sung và luận giải sâu các vấn đề lý luận về phát triển hoạt động tài chính vi mô cho vùng kinh tế trọng điểm nhằm góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, gắn liền với chiến lược tài chính toàn diện của quốc gia. Làm rõ quan điểm phát triển hoạt động tài chính vi mô của các tổ chức có tham gia cung ứng dịch vụ tài chính vi mô; Xây dựng các chỉ tiêu phát triển hoạt động tài chính vi mô nhằm tác động đến đối tượng thụ hưởng; Các yếu tố tác động đến phát triển hoạt động tài chính vi mô; Tầm quan trọng phát triển hoạt động tài chính vi mô đối với vùng kinh tế trọng điểm quốc gia.

Luận án nghiên cứu kinh nghiệm phát triển hoạt động tài chính vi mô của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo về phát triển hoạt động tài chính vi mô cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung.

4.2 Những đóng góp về mặt thực tiễn

Luận án đã phân tích khá toàn diện và có hệ thống về thực trạng phát triển hoạt động tài chính vi mô tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong giai đoạn 2015-2019. Luận án làm rõ thực trạng thông qua 3 khía cạnh là phát triển hoạt động qua quy mô và chất lượng dịch vụ của các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính vi mô; Phát triển hoạt động qua khả năng tiếp cận dịch vụ của khách

hàng; Đánh giá tác động của phát triển hoạt động tài chính vi mô đến xóa đói giảm nghèo của khách hàng tài chính vi mô. Luận án đã chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế một cách sát thực.

Từ nghiên cứu thực tiễn về phát triển hoạt động tài chính vi mô tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung dựa trên phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, và khảo sát thông qua bảng hỏi với hai nhóm đối tượng là phỏng vấn chuyên gia và khách hàng sử dụng dịch vụ tài chính vi mô. Từ đó luận án đề xuất hệ thống các giải pháp phát triển hoạt động tài chính vi mô tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với các nhóm giải pháp về tài chính, giải pháp về năng lực, giải pháp về công nghệ và giải pháp hỗ trợ nhằm góp phần trong công cuộc xóa đói giảm nghèo tại vùng trên cơ sở phát triển tài chính toàn diện và phát triển kinh tế toàn diện của quốc gia.

Hà nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Người hướng dẫn khoa học

Nghiên cứu sinh

Hướng dẫn một

Hướng dẫn hai

PGS.TS Nguyễn Văn Dân

PGS.TS Nguyễn Thị Mùi

Nguyễn Thị Hạnh